
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1910  —  906. mál.

Fyrirspurn
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um ullarvinnslu og samvinnufélög.

Frá Eygló Harðardóttur.

1. Hvernig er hægt að styðja við vöruþróun og vinnslu á íslenskri ull?
2. Hefur ráðherra hugleitt að hvetja bændur til að stofna og reka samvinnufélög um vinnslu

og vöruþróun á íslenskri ull?


